

Khoa Luật- Học viện Ngân hàng: “Tri thức- Công lý- Niềm tin”

Phan Đăng Hải

Được thành lập từ năm 1961, Học viện Ngân hàng đang là trường đại học đa ngành, định hướng nghề nghiệp- ứng dụng; đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng của Việt Nam. Hiện nay, Học viện Ngân hàng đã mở rộng đào tạo 6 ngành học: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Hệ thống Thông tin quản lý và Ngôn ngữ Anh tài chính- ngân hàng, với đội ngũ gần 600 giảng viên có trình độ cao trong lĩnh vực chuyên ngành, thu hút 20.000 người học hàng năm ở tất cả các bậc học từ cao đẳng, đại học và sau đại học. Ngày 20/7/2017, Khoa Luật- Học viện Ngân hàng chính thức được thành lập theo Quyết định 1518/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngân hàng. Học viện sẽ kết hợp những ưu thế của các môn Luật học với các môn học Kinh tế và Tài chính- Ngân hàng trong việc đào tạo cử nhân ngành Luật kinh tế. Mục tiêu ưu tiên là đào tạo cử nhân Luật làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đặc biệt là trong các tổ chức Tài chính- Ngân hàng. Bài viết “Khoa Luật- Học viện Ngân hàng: Tri thức- Công lý- Niềm tin” của ThS. Phan Đăng Hải tham gia cuộc thi “Tám gương nhà giáo Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, viết về cảm xúc của tác giả trong quá trình lập đề án thành lập Khoa. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng xin trích giới thiệu cùng bạn đọc nội dung bài viết.

Ngày 20/7/2017, Khoa Luật- Học viện Ngân hàng (HVNH) chính thức được thành lập theo Quyết định 1518/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của HVNH. Đây đúng là điều chúng tôi mong đợi kể từ khi nhận được Quyết định 1076/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho HVNH đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Luật Kinh tế. Từ Bộ môn lên Khoa, đó là cả một câu chuyện

dài thật dài... khi những khó khăn, những áp lực, những thách thức chờ chúng tôi ở phía trước. Sau đợt tuyển sinh, chúng tôi chính thức có sinh viên, hơn 280 sinh viên Khoa Luật đầu tiên. Một hành trình đáng nhớ, mà mỗi lần hồi tưởng lại là những điều xúc động.

Tôi nhớ những buổi đầu tiên họp Đề án thành lập Khoa, tranh luận nảy lửa. Thêm môn học nào, bớt môn học nào, môn nào học trước, môn nào học sau... Chúng tôi đơn giản cũng chỉ mong muốn là tạo cho người học một tiến trình học tập phù hợp nhất. Khoa Luật- HVNH có chương trình đào tạo khác với các cơ sở đào tạo Luật khác trên cả nước, với định hướng là cung cấp sinh viên những kiến thức pháp luật chuyên sâu về tài chính- ngân hàng. Tham khảo Đề án của hơn 5 trường, tham khảo chương trình học, các môn học của gần 30 trường, mất nửa năm “thai nghén”, cuối cùng cũng hoàn thành Đề án để gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Một điều may mắn là không phải bỏ sung, chỉnh sửa gì nhiều, về cơ bản vẫn là những điều mà chúng tôi ước mong, gửi gắm.

Tôi nhớ hôm Openday tháng 4/2017- Ngày Hội tư vấn hướng nghiệp tại HVNH, lần đầu tiên Khoa Luật- HVNH được “ra mắt trước bàn dân thiên hạ”. Một gian trại nhỏ, với biểu tượng Nữ thần công lý ở trên, nằm ở trong góc do bốc thăm phải vị trí “xấu” nhất, nhưng lại là gian trại đông vui, tấp nập và rộn rã tiếng cười. Hôm đó, các bạn học sinh đến tham quan, ngạc nhiên rằng tại sao HVNH lại có Khoa Luật. Ngành Luật trong mấy năm trở lại đây theo nhu cầu của xã hội là một ngành “hot”, nhưng không có nghĩa là HVNH chạy theo thị trường, mà đó là kết quả của một thời gian dài nghiên cứu, khi những điều kiện cần và đủ đã đạt được, việc mở ngành Luật cũng chính là việc phải làm. Những bạn học sinh đầu tiên, sau khi nhận được những lời tư vấn nhiệt tình của các thầy cô, nhận được 1 cái logo Khoa Luật thật “oách”, với hy vọng đơn sẽ sớm trở thành những bạn sinh viên Khoa Luật đầu tiên tại Học viện. Rồi các thầy cô trong Học viện đến “chơi”, đến chúc mừng, các bạn sinh viên Khoa khác đến hỏi thăm về việc: “Học chuyên ngành 2 Luật kinh tế như thế nào?”. Quả thực, đó là những khoảng thời gian mà bất cứ thầy cô nào trong Khoa không thể

nào quên được. Sự yêu mến, kỳ vọng của mọi người, điều đó đã trở thành những niềm động viên, khích lệ cho chúng tôi rất nhiều.

Tôi nhớ thời gian tuyển sinh, bận tới mất cho công việc truyền thông, tư vấn. 14 thầy cô của Khoa hoạt động hết công suất, như một “bộ phát thông tin” nho nhỏ, lan tỏa tin tức tuyển sinh đến tất cả mọi người. Từ lúc fanpage của Khoa được thành lập, Thầy trưởng Khoa chỉ đạo đường hướng triển khai, tự nguyện tham gia để viết bài truyền thông. Rồi đến lúc những ngày cao điểm của đợt tuyển sinh, Thầy sẵn sàng trở thành “người trực tổng đài” 20/24h giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh.

Tôi nhớ buổi gặp mặt sinh viên đầu năm học, đã đến giờ mà Hội trường lớn vắng hoe, phần vì rất nhiều bạn tranh thủ về quê đợt 2/9, phần vì nếu chỉ có 280 con người thì không đủ để khóa lấp cái Hội trường rộng lớn đó. Không bằng rộn biếu ngữ cầu kỳ, chẳng sinh viên khóa trước, chẳng đội nhóm hỗ trợ trong Trường, thầy và trò chúng tôi ngồi với nhau để chia sẻ cho nhau những điều muốn nói. Có bạn đăng ký 7 nguyện vọng, đến nguyện vọng cuối cùng là Khoa Luật- HVNH thì mới đỗ. Có bạn hoài nghi rằng: “Là khóa đầu tiên của Khoa Luật thì các thầy cô đã chuẩn bị cho chúng em được những gì?”.

Đôi khi có những câu hỏi làm chúng tôi chạnh lòng, nhưng các bạn có quyền đó, bởi đơn giản, những người làm thầy như chúng tôi, có nghĩa vụ phải đáp ứng những yêu cầu đó của các bạn. Chúng tôi vẫn cố gắng, nỗ lực từng ngày từng giờ để xứng đáng với cái tên gọi là Khoa Luật. Rồi tôi nhớ sáng hôm trao quà cho một bạn sinh viên trong Khoa vì hoàn cảnh khó khăn, suýt chút nữa bạn không với đến được cổng trường Đại học. Khi biết được thông tin về bạn đó trên Báo Dân trí, các thầy cô, các bạn sinh viên trong Khoa đã gặp nhau để tìm giải pháp giúp bạn đó có thể nhập học. Các thầy cô Khoa khác cũng liên tục hỏi thăm, và ngỏ lời sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi biết rằng, không chỉ một trường hợp đó, sinh viên Khoa Luật nói riêng và sinh viên HVNH nói chung còn rất nhiều bạn khó khăn. Việc trả học phí, việc duy trì những sinh hoạt tối thiểu trên Thủ đô đôi khi trở thành gánh nặng cho một gia đình nhất định. Chỉ là một viên gạch nhỏ, chúng tôi hy vọng từng

bước xây nên những con đường lớn, để việc đến trường của bất cứ sinh viên nào của Khoa Luật, hay của HVNH không còn trở nên quá khó khăn.

Và cuối cùng, tôi nhớ dịp được lên thăm các bạn sinh viên Khoa Luật học quân sự trên Sơn Tây giữa tháng 9 gần đây nhất. Thầy và trò gặp nhau, khắp khởi mừng, vì cảm thấy thầy cô vẫn luôn quan tâm đến mình, và vì cảm thấy “lũ học trò” thực sự mong thầy cô lên “chơi”. Ăn một bữa cơm quân đội, chia nhau gói ruốc, gói vừng, chúng tôi thấy bát cơm ngon hơn. Chuyện trò với nhau hơn 2 tiếng trên hội trường, hát cho nhau nghe những bài ca của tuổi trẻ, chúng tôi thấy mình trở lại thời thanh xuân. Có lẽ không có khó khăn nào bằng việc chia tay. 10h tối cũng là lúc các bạn phải điểm danh quân số và ngủ theo đúng giờ giấc quân đội. Chúng tôi đứng toét miệng cười, nhìn hàng dài “cô, cậu bộ đội nhỏ” chinh đồn hàng ngũ, lục tục kéo nhau về khu B. Ngoài lại vẫy tay chào tạm biệt

thầy cô, vẫn không quên cảm ơn và chúc thầy cô về nhà an toàn, ngủ ngon giấc. “Về ngủ sớm đi nhé, sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà”.

Những ngày này, chúng tôi vẫn tất bật soạn bài giảng, làm đề, chấm bài, lên lớp, nhưng chắc sẽ không quên việc chuẩn bị chu đáo cho ngày đầu tiên được chính thức “đứng lớp”, giảng dạy cho sinh viên Khoa Luật. Biết rằng vẫn còn quá nhiều điều phải làm, nhưng tôi nghĩ rằng, như một câu nói: “cứ đi rồi sẽ đến”. Con đường phía trước, đích đến, quả thực còn rất xa, có một điều chắc chắn là chúng tôi- những thầy cô Khoa Luật sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên con đường đó.

Có thể sẽ chẳng có một tấm gương nhà giáo nào thật sự tiêu biểu, hoặc nếu có, thì vốn dĩ điều cuối cùng mà “tấm gương tiêu biểu” đó hướng đến dường như vẫn luôn là sự trưởng thành của Khoa Luật tại HVNH, trong hiện tại và tương lai.

Đó là những thứ mà cả đời chúng tôi theo đuổi!

Thông tin tác giả

Phan Đăng Hải, Thạc sĩ
Khoa Luật, Học viện Ngân hàng
Email: haipd@hvn.edu.vn

Summary

Faculty of Laws, Banking Academy: Knowledge- Justice- Belief

The article was written on the occasion of the faculty's launching ceremony. The article has been then submitted to the Contest “Vietnamese Teachers Spirit” organized by the Ministry of Education and Training.

Hai Dang Phan, LL.M.

Faculty of Laws, Banking Academy

tiếp theo trang 26

các nhà tuyển dụng.

3. Kết luận

Những đề xuất của tác giả trong bài viết này dựa trên những cơ sở thực tiễn, khoa học, pháp lý và các kinh nghiệm của các trường đại học trong và ngoài nước với mong muốn tiếp tục hoàn thiện CTĐT trình độ đại học và phù hợp với nguồn lực của HVNH. Để thực hiện được những điều chỉnh nói trên, tác giả mong nhận được những trao đổi của các nhà khoa học, giảng viên về mức độ tác động, tính khả thi và

lộ trình áp dụng phù hợp. Đồng thời, HVNH tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ cho việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó hỗ trợ cho việc thực thi các điều chỉnh trong thực tế, cụ thể là: Tập trung ưu tiên nguồn lực trong giai đoạn đầu đối với các ngành đào tạo trình độ đại học thuộc nhóm ngành Kinh doanh và quản lý của HVNH; Có các giải pháp giảm số lượng người học của các lớp tín chỉ; Triển khai các khoá đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên nhất là sinh viên năm cuối trước khi tốt nghiệp. ■